



ศุกร์
31
สิงหาคม

สัปดาห์ที่ 21

เทศกาลธรรมดา

สดด 33:1-2,4-5,
10-12

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 1

บทอ่านที่ 1

1 คร 1:17-25

พี่น้อง พระคริสตเจ้ามิได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาทำพิธีล้างบาป แต่ทรงส่งมาประกาศข่าวดี มิใช่ด้วยการใช้วิหารอันชาญฉลาด ด้วยเกรงว่าจะทำให้ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้าเสื่อมประสิทธิภาพ ผู้ที่จะพินาศนั้นเห็นว่าคำสอนเรื่องไม้กางเขนเป็นความโง่เขลา แต่พวกเขาที่กำลังจะรอดพ้นเห็นว่าเป็นพระอนุภาพของพระเจ้า... พระเจ้ามิได้ทรงบันดาลให้ความปรีชาฉลาดของโลกนี้กลายเป็นความโง่เขลาไปดอกหรือ เพราะตามพระปรีชาญาณของพระเจ้า โลกมิได้รู้จักพระองค์โดยอาศัยความปรีชาฉลาดของตน พระเจ้าจึงพอพระทัยช่วยผู้มีความเชื่อให้รอดพ้นโดยการเทศน์สอนเรื่องโง่เขลา ขณะที่ชาวียิวเรียกร้องข้อพิสูจน์ และชาวกรีกแสวงหาปรีชาญาณ เรากลับประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน อันเป็นข้อขัดข้องมิให้ชาวียิวไว้ได้และเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับชาวกรีก แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น ไม่ว่าจะเป็ชาวียิวหรือชาวกรีก พระคริสตเจ้าทรงเป็นทั้งพระอนุภาพและพระปรีชาญาณของพระเจ้า เพราะความโง่เขลาของพระเจ้ายิ่งฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์ และความอ่อนแอของเจ้าก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์

พระวรสาร

มธ 25:1-13

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาให้บรรดาศิษย์ฟังว่าดังนี้ “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว ห้าคนเป็นคนโง่ อีกห้าคนเป็นคนฉลาด

หญิงโง่ห้าตะเกียงไป แต่มีได้นำน้ำมันไปด้วย ส่วนหญิงฉลาด นำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียง ทุกคนต่างวิ่งและกลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้า ครั้นเวลาเที่ยงคืน มีเสียงตะโกนบอกว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรับกันเถิด’

หญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแต่งตะเกียง หญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่า ‘ขอน้ำมันให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจะดับแล้ว’

หญิงฉลาดจึงตอบว่า ‘ไม่ได้ เพราะน้ำมันอาจไม่พอสำหรับเราและสำหรับพวกเธอด้วย จงไปหาคนขายแล้วซื้อเอาเองดีกว่า’ ขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปซื้อน้ำมัน เจ้าบ่าวก็มาถึง หญิงสาวที่เตรียมพร้อมจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าว แล้วประตูก็ปิด ในที่สุด พวกหญิงโง่ก็มาถึง พูดว่า ‘นายเจ้าขา นายเจ้าขา เปิดรับพวกเราด้วย’ แต่เขาตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จักท่าน’ เพราะฉะนั้น จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา”



ซอกิด

นักบุญเปาโลพูดถึงเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าเพื่อไถ่บาป และเรื่องไม้กางเขนว่าดูเหมือนเป็นเรื่องโง่เขลา เพราะความตายเป็นจุดจบของทุกสิ่ง และเป็นความอ่อนแออย่างยิ่ง แต่พระเยซูคริสตเจ้ามิได้สิ้นพระชนม์ตลอดไป ทรงกลับคืนชีพ และได้แสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหนือความตาย และทรงช่วยเราให้รอดพ้น ทรงเปิดประตูอาณาจักรสวรรค์ให้แก่เรา ในทัศนะของโลกดูเหมือนเป็นเรื่องโง่เขลา งดงาม แต่สำหรับเราคริสตชนกรที่ได้อเชื่อ และรู้จักองค์พระคริสตเจ้าเป็นเรื่องทรงปัญญายิ่งใหญ่สูงสุดที่มนุษย์จะพึงมีได้

วันที่ 31 สิงหาคม 2555

มธ 25.1-13

คำ “ปารูเซีย” หมายถึงการประทับที่แทรกเข้ามา เหมือนการพบปะกับ “องค์อื่น” ที่ทำให้ข้าพเจ้าอธิบายได้และตอบสนองได้. องค์อื่นเป็นเจ้าของเรื่องอุปมาที่ทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจและปลุกข้าพเจ้าด้วยการเสด็จมาของพระผู้ไถ่. การประทับอยู่ของพระองค์ผลักดันข้าพเจ้าเพื่อมอบชีวิตของข้าพเจ้า ไม่ว่า ความคิด การปฏิบัติ ทั้งการละเลยและการหันเหความสนใจ.

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำสิ่งนั้นเมื่อพระองค์แทรกพระองค์เข้ามาในโลกใหม่

ข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูเจ้าใน โคมพระพักตร์ของ “องค์อื่น” ใหม่ พระเยซูเจ้าจะทรงจำข้าพเจ้าได้ไหม

เราควรเตรียมตัวด้วยความหวังด้วยการมีส่วนร่วมและฉลองการเสด็จมาของพระองค์ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ในครอบครัว ในชุมชน ในศาสนบริการ และอย่างน้อยที่สุดในผู้ต่ำต้อย ผู้หลงทาง.

พระเยซูเจ้าทรงแสดง “องค์อื่น” ในผู้ที่หิวโหวนักโทษ

การเชื่อมโยงความสำนึกเข้ากับการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า (ปารูเซีย) ที่รักษา “น้ำมัน” ของเราและเผาสำหรับพยานและการรับใช้และปล่อยให้พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นใคร